



## TÔI LUÔN HÁO HỨC TRỞ LẠI VIỆT NAM

VỪA QUA, GS. ALICIA SKINNER COOK, TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA QUỸ HỌC BỔNG FULBRIGHT ĐÃ CÓ 6 TUẦN LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐHKT - ĐHQGHN. NHÂN DỊP NÀY, CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỚI BÀ, NGƯỜI CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO ĐHQGHN.

*Xin Giáo sư cho biết cảm nhận về môi trường làm việc tại Trường ĐHKT?*

Tôi rất ấn tượng về sự phối hợp tích cực. Các cán bộ trong Phòng NCKH&HTPT làm việc với tôi rất khoa học và cởi mở. Tôi thấy mình đang ở trong môi trường chuyên nghiệp, mọi người ở Trường ĐHKT rất sẵn sàng hỗ trợ. Khi đến đây, tôi đã được các bạn chuẩn bị một kế hoạch làm việc tốt và thoải mái.

*Giáo sư có hài lòng về những việc đã làm cho Trường ĐHKT?*

Khi tôi đến, các cán bộ Phòng NCKH&HTPT đã chuẩn bị lịch công tác khá khoa học. Vì vậy khi bắt tay vào làm việc, đã có sẵn thông tin về những vấn đề cần giải quyết, những đơn vị cần tư vấn, điều này hỗ trợ tôi làm việc hiệu quả hơn. Mọi thứ đều có sự chuẩn bị

tốt, đã khiến cho thời gian tôi ở đây ý nghĩa hơn. Ở Trường ĐHKT, tôi cần phải tìm hiểu về cách hoạt động để có thể đưa ra những gợi ý tư vấn. Tôi cảm thấy như đây là nơi làm việc thực sự của mình vì tôi được bận rộn cả ngày. Ở khu ký túc xá, tôi được gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người và cảm thấy rất thoải mái. Với lịch làm việc thế này, tôi hy vọng sẽ đạt hiệu quả cao.

*Giáo sư có đánh giá nào về các hoạt động chung của Trường ĐHKT?*

Tôi tin rằng các bạn đang có những người lãnh đạo giỏi. Thêm vào đó, tập thể cán bộ, giảng viên cũng có ý thức tốt về những nhiệm vụ đó. Điều cốt yếu nhất khi thực hiện sứ mệnh là người đi đầu phải biết chắc đích đến của mình ở đâu. Tôi nghĩ chính vì thế mà các bạn đã đạt được một số thành quả đáng khích

lệ trong khoảng thời gian không dài kể từ ngày thành lập trường năm 2007. Đó là bước tiến có ý nghĩa lớn, tạo nền móng cho tương lai tươi sáng của nhà trường.

*Cụ thể hơn, Giáo sư có thể nói gì về hai hoạt động chính của Trường, đó là nghiên cứu và đào tạo?*

Tôi có khá nhiều cơ hội gặp gỡ và trao đổi với sinh viên, đặc biệt là sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao, ngành Kinh tế Đối ngoại. Tôi rất ấn tượng với sự tích cực và nghị lực của họ. Khi trao đổi với một số lãnh đạo khoa, họ chỉ cho tôi kết quả học tập của sinh viên. Tôi nhận thấy, với kết quả này, chắc hẳn các giảng viên đã rất coi trọng việc giảng dạy và truyền đạt cho sinh viên, đặc biệt là họ biết cách chia sẻ kinh nghiệm và tạo thử thách cho sinh viên vượt qua. Sinh viên Trường ĐHKT được khuyến khích tham gia nghiên cứu, và chính họ cũng muốn có thêm nhiều cơ hội nghiên cứu. Tôi thấy các sinh viên chất lượng cao có nhiều thành công trong nghiên cứu và chắc hẳn mong muốn được tiếp tục, vì họ ý thức được họ là một phần của một kế hoạch phát triển tổng thể, điều sinh viên đạt được cũng là thành quả của tập thể nhà trường. Tôi có cơ hội lưu lại khu ký túc xá, được nói chuyện với nhiều sinh viên, và các hoạt động của Nhà trường đều thể hiện qua chất lượng sinh viên. Họ rất thông minh và tốt bụng.

*Các lĩnh vực tư vấn của giáo sư là phát triển nhân lực, quản trị giáo dục đại học,*

*những mảng này cần khá nhiều thời gian và công sức để phát triển. Vấn đề nào Trường ĐHKT cần chú trọng nhất, thưa Giáo sư?*

Có thể nói, vấn đề quan trọng nhất là nhà trường cần phải có những người tài. Giảng viên là những người giảng dạy cho sinh viên, là những người trực tiếp đảm trách công tác giáo dục và đào tạo cũng như nghiên cứu. Tại tất cả các đơn vị tôi đến thăm và làm việc, tôi rất ấn tượng với cách mà các cán bộ, giảng viên gắn bó, tâm huyết với công việc của họ. Phát triển nhà trường chính là việc xây dựng trên nền móng những gì các bạn tạo lập được. Nền móng tốt thì mới phát triển vững. Vì vậy, để tiến tới mục tiêu đẳng cấp quốc tế mà nhà

trường đặt ra, tập thể nhà trường phải gồm những cá nhân giỏi.

*Giáo sư có chia sẻ gì về chương trình tình nguyện viên Fulbright?*

Fulbright có rất nhiều chương trình khác nhau. Với Chương trình tình nguyện viên Fulbright, các chuyên gia, học giả được giao nhiệm vụ trong 6 tuần. Cách thức chọn lựa chuyên gia và học giả cho chương trình này cũng khác so với các chương trình khác của Fulbright về tiêu chuẩn và thời gian. Các chuyên gia Fulbright đều có lĩnh vực hoạt động cụ thể, có một Hội đồng lập danh sách và đối chiếu với lĩnh vực yêu cầu tư vấn của các trường đại học gửi đến. Đầu tiên, Hội đồng sẽ cung cấp thông tin liên lạc của tôi cho Trường ĐHKT để các bạn



PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG CHÍNH LÀ VIỆC XÂY DỰNG TRÊN NỀN MÓNG NHỮNG GÌ CÁC BẠN TẠO LẬP ĐƯỢC. NỀN MÓNG TỐT THÌ MỚI PHÁT TRIỂN VỮNG. VÌ VẬY, ĐỂ TIẾN TỚI MỤC TIÊU ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ MÀ NHÀ TRƯỜNG ĐẶT RA, TẬP THỂ NHÀ TRƯỜNG PHẢI GỒM NHỮNG CÁ NHÂN GIỎI.



GS.TS ALICIA SKINNER COOK LÀ NGƯỜI CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY. BÀ TỪNG NẮM GIỮ CÁC CHỨC VỤ CHỦ CHỐT TẠI ĐẠI HỌC BANG COLORADO, HOA KỲ (COLORADO STATE UNIVERSITY) - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG HÀNG ĐẦU CỦA MỸ VỀ NGHIÊN CỨU, NHƯ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO, PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ, CHỦ NHIỆM KHOA GIA ĐÌNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VẤN... BÀ ĐÃ XUẤT BẢN NHIỀU CUỐN SÁCH VÀ CÓ NHIỀU BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TỜ BÁO, TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH UY TÍN TẠI MỸ VÀ QUỐC TẾ NHƯ: JOURNAL OF FAMILY AND ECONOMICS ISSUES, INTERNATIONAL EDUCATION, HORIZONS...

tìm hiểu. Khi có yêu cầu cần tư vấn, một trường đại học sẽ gửi bản đăng ký đến Hội đồng của Fulbright tại Hoa Kỳ. Ở đó họ sẽ giúp các bạn tìm ra những chuyên gia đủ tiêu chí và gửi một danh sách các học giả cho các bạn. Sau đó, trường đại học có yêu cầu tự xem xét sẽ chọn ai là người làm việc với họ. Tôi đã nhận được một thư mời của Hội đồng, trong đó có các yêu cầu và mô tả nhiệm vụ, những điều tôi cần làm ở Việt Nam. Tôi đã rất háo hức để tham gia chương trình này và đồng ý. Bởi đây là chương trình cung cấp học giả đến làm việc trong một thời gian ngắn nên đòi hỏi rất nhiều tính linh

hoạt. Với tôi, Việt Nam là đất nước tuyệt vời. Đất nước các bạn đang bước vào những thay đổi mạnh mẽ, tôi học được khá nhiều về văn hóa và sự chuyển biến về kinh tế ở đây. Chương trình này của Fulbright được triển khai ở rất nhiều nước trên thế giới và Trường ĐHKH - ĐHQGHN đã chọn tôi. Tôi rất hài lòng với những công việc ở đây.

*Nhiệm vụ của Giáo sư ở Trường ĐHKH và ở ĐH Bang Colorado nơi bà công tác có gì khác?*

Tất cả các trường đại học đều có những điểm riêng và chung. Ở ĐH Bang

Colorado, tôi dành thời gian cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc với sinh viên cũng như lập và theo dõi các kế hoạch. Ở Trường ĐHKH, tôi là người tư vấn.

*Giáo sư có kế hoạch tiếp theo nào để trở lại Việt Nam?*

Tôi rất hy vọng sẽ được trở lại Việt Nam. Đây là lần thứ 2 tôi đến đất nước này, nếu có cơ hội tôi sẽ không ngần ngại để trở lại. Ở đây, mọi người biết cách làm việc với nhau rất đoàn kết, đó là điều mà người Mỹ cần học hỏi. Các bạn luôn có một tinh thần sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ đáng quý. Đó là nét văn hóa tuyệt vời trong việc cộng tác với nhau. Đây là một môi trường làm việc tốt, mọi người rất chan hòa và quan tâm đến tôi, đó là điều làm tôi cảm động vì không phải nơi nào bạn đến cũng như vậy. Tôi sẽ theo dõi các hoạt động tiếp theo của Trường ĐHKH và ghé thăm trang web của các bạn.

*Xin cảm ơn giáo sư.*

THÙY DUNG (thực hiện)